



แผนการดำเนินงาน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗
เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗
แก้ไข ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗

เทศบาลบาศลพพมาย
อำเภอพพมาย จังหัดนครราชสพมา

บทนำ

๑.๑ ลักษณะของแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗ และ แก้ไข ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗

แผนการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นแผนที่แสดงถึงรายละเอียดโครงการพัฒนาท้องถิ่นและกิจกรรมที่ดำเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณนั้น โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อแสดงถึงความสัมพันธ์กับการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้องเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์จังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กลยุทธ์หรือแนวทางการพัฒนา แผนงาน โครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรม งานต่าง ๆ รวมถึงครุภัณฑ์หรือวัสดุที่ดำเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณนั้น เพื่อใช้เป็นแนวทางในการดำเนินงานในปีงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้มีความชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้น แสดงให้เห็นถึงการลดความซ้ำซ้อนของโครงการ มีการประสานและบูรณาการการทำงานกับหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานภายในอันได้แก่ สำนัก กอง ส่วน ฝ่ายต่าง ๆ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในแผนการดำเนินงานไว้อย่างชัดเจน

แผนการดำเนินงาน จะเป็นเครื่องมือสำคัญในการบริหารงานของผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อควบคุมการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้เป็นไปอย่างเหมาะสม และมีประสิทธิภาพ

แผนการดำเนินงานนำมาจากงบประมาณรายจ่ายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นซึ่งได้นำมาจัดทำเป็นงบประมาณรายจ่ายประจำปีรวมถึงงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม การใช้จ่ายเงินสะสม เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ และการโอนการแก้ไขเปลี่ยนแปลงค่าชี้แจงงบประมาณด้วย

๑.๒ วัตถุประสงค์ของแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗ และ แก้ไข ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗

การจัดทำแผนการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีวัตถุประสงค์ ดังนี้

๑) เพื่อแสดงถึงรายละเอียดของโครงการพัฒนาท้องถิ่นรวมถึงกิจกรรม งานต่าง ๆ รวมถึงครุภัณฑ์หรือวัสดุสำหรับการพัฒนาที่ดำเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

๒) เพื่อแสดงถึงรายละเอียดของโครงการพัฒนาท้องถิ่นที่เชื่อมโยงเชิงยุทธศาสตร์ในระดับจังหวัดที่มีการดำเนินการจริงที่ปรากฏในงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณนั้น

๓) เพื่อใช้เป็นแนวทางในการดำเนินงานในปีงบประมาณ ให้มีความชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้น

๔) เพื่อเป็นเครื่องมือสำคัญให้ผู้บริหารท้องถิ่น ใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้เป็นตามแผนพัฒนาท้องถิ่นและงบประมาณรายจ่ายตามที่ได้กำหนดและประกาศใช้

๑.๓ ขั้นตอนการจัดทำแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗ และ แก้ไข ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗

๑) “การเพิ่มเติมแผนการดำเนินงาน” และ “การแก้ไขแผนการดำเนินงาน” เป็นอำนาจของผู้บริหารท้องถิ่น ไม่ต้องจัดทำเป็นขั้นตอนการดำเนินการ

๒) “แผนการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น” หรือ “แผนการดำเนินงานประจำปี” หรือ “แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ” เป็นแผนที่แสดงถึงรายละเอียดแผนงาน โครงการพัฒนาท้องถิ่นและกิจกรรมที่ดำเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณนั้น โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อแสดงถึงรายละเอียดของแผนงาน โครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรม งานต่าง ๆ รวมถึงครุภัณฑ์หรือวัสดุที่ดำเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณนั้น เพื่อใช้เป็นแนวทางในการดำเนินงานในปีงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้มีความชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้น แสดงให้เห็นถึงการลดความซ้ำซ้อนของโครงการ มีการประสานและบูรณาการ การทำงานกับ หน่วยงานและจำแนกรายละเอียดต่าง ๆ ของแผนงาน โครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรม งานต่าง ๆ รวมถึงครุภัณฑ์หรือวัสดุ ที่จัดทำบริการสาธารณะหรือกิจกรรมสาธารณะเพื่อพัฒนาท้องถิ่นในแผนการดำเนินงานไว้อย่างชัดเจน

๓) การจัดทำแผนการดำเนินงานประจำปี การจัดทำแผนการดำเนินงานเพิ่มเติม หรือการแก้ไขแผนการดำเนินงาน ให้สำนัก กอง ส่วน ฝ่ายต่าง ๆ ที่เป็นหน่วยงานรับผิดชอบหลัก มีหน้าที่จัดทำแผนการดำเนินงานดังกล่าวตามแบบที่กระทรวงมหาดไทยกำหนด และส่งให้สำนัก กอง ส่วน ฝ่ายที่มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (สำนักปลัด/กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ) ในการนำเสนอให้ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้แผนการดำเนินงานดังกล่าว

๑.๔ ประโยชน์ของแผนการดำเนินงาน

ประโยชน์ที่ได้รับของการจัดทำแผนการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีดังนี้

๑) สามารถดำเนินการ บริหารงบประมาณรายจ่ายได้ตามแผนงาน โครงการพัฒนา กิจกรรม งานต่าง ๆ รวมถึงครุภัณฑ์หรือวัสดุสำหรับการพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้อย่างถูกต้อง ครบถ้วน

๒) สามารถดำเนินการบริหารงบประมาณรายจ่ายเป็นไปตามห้วงเวลาที่กำหนดไว้ในแผนการดำเนินงานได้อย่างเหมาะสมและเป็นไปตามฐานะการเงินการคลัง

๓) ทำให้ทราบว่าหน่วยงานราชการหรือรัฐวิสาหกิจใดเข้ามาดำเนินการพัฒนาจริงในพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งจะช่วยให้ประหยัดงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและไม่เกิดความซ้ำซ้อนในการพัฒนาพื้นที่

๔) ทำให้สำนัก กอง ส่วน ฝ่ายต่าง ๆ ภายในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถประสานการทำงานบูรณาการการทำงานตามหน้าที่และอำนาจที่กำหนดไว้ได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่าในเชิงบริหารราชการท้องถิ่น

๕) ทำให้การพัฒนาท้องถิ่นมีความสอดคล้อง เชื่อมโยงกันในระดับจังหวัดเป็นองค์รวมในเชิงยุทธศาสตร์ในการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนในเชิงพื้นที่

๖) นำไปใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นและงบประมาณรายจ่ายตามที่ได้กำหนดไว้ได้อย่างถูกต้อง เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล

๑.๕ การนำแผนการดำเนินงานไปปฏิบัติ

แผนการดำเนินงานต้องมีความสอดคล้องกับการดำเนินการตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารงานพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ โดยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนำแผนการดำเนินงานที่ประกาศใช้แล้วไปปฏิบัติให้สอดคล้องพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ หากไม่สามารถดำเนินการได้ตามทั้งระยะเวลาที่กำหนดให้รายงานผู้บริหารท้องถิ่นทราบ และดำเนินการเพิ่มเติมหรือแก้ไขแผนการดำเนินงานแล้วแต่กรณี เพื่อให้สอดคล้องกับการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

หลักการและเหตุผล

เทศบาลตำบลพิมาย มีหน้าที่และอำนาจตามมาตรา ๕๐ และมาตรา ๕๑ แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ และที่แก้ไขเพิ่มเติม มาตรา ๑๖ แห่งพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ประกาศคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เรื่อง แผนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๓ และประกาศคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นฉบับต่าง ๆ ที่กำหนดให้เทศบาลตำบล มีหน้าที่และอำนาจในการจัดทำระบบบริการสาธารณะหรือการจัดทำบริการสาธารณะและกิจการสาธารณะ และมีหน้าที่ต้องปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยที่กำหนดไว้ เช่น ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๙ และที่แก้ไข เพิ่มเติม ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยรายจ่ายเกี่ยวกับทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษา และการให้ความช่วยเหลือนักเรียนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๑ ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๑ ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย การเบิกค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดกิจกรรมสาธารณะ การส่งเสริมกีฬาและการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๔ และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖ เป็นต้น

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ของเทศบาลตำบลพิมาย เป็นแผนที่แสดงถึงรายละเอียด โครงการพัฒนาท้องถิ่นและกิจกรรมที่ดำเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อแสดงถึงความสัมพันธ์กับการพัฒนาที่สอดคล้อง เชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์จังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กลยุทธ์หรือแนวทางการพัฒนา แผนงาน โครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรม งานต่าง ๆ รวมถึงครุภัณฑ์หรือวัสดุที่ดำเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่ของเทศบาลตำบลพิมาย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการดำเนินงานในปีงบประมาณของเทศบาลตำบลพิมาย ได้มีความชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้น แสดงให้เห็นถึงการลดความซ้ำซ้อนของโครงการ มีการประสานและบูรณาการการทำงานกับหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานภายในอันได้แก่ สำนัก กอง ฝ่ายต่าง ๆ ของเทศบาลตำบลพิมาย ในแผนการดำเนินงานไว้อย่างชัดเจน และเนื่องจากมีโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่นฯ ตั้งจ่ายรายการใหม่ ยังไม่ได้บรรจุในแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ และเนื่องจากมีโครงการที่ยังไม่ได้ดำเนินการ และคาดว่าจะดำเนินการไม่ทันภายในห้วงเวลาที่กำหนดในแผนการดำเนินงาน เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบฯ จึงมีความจำเป็นเพิ่มเติมและแก้ไขแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗

๒.บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ

แบบ ผด.๑๒

จำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ
 แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗
 เทศบาลตำบลพิมาย

๑.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน

๑.๓ กลยุทธ์ การศึกษาความละเอียดรอบร้อมของท้องถิ่น

(๑) แผนงานสะทะและชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	ผลผลิต ของโครงการ	งบ ประมาณ	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ	๒๕๖๗						ดำเนินการ แล้วเสร็จ					
							ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.		เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.
๑	โครงการส่งเสริมการค้าแยกขยะ	-ฝึกอบรม ประชาชนเกี่ยวกับ การคัดแยกขยะ	อบรม ประชาชน ส่งเสริม การค้าแยกขยะ	๑๒๐,๐๐๐	เทศบาลตำบลพิมาย ศึกษาดูงานนอกพื้นที่	กอง สาธารณสุข และ สิ่งแวดล้อม												กันยายน ๒๕๖๗

แก้ไข ครงที่ ๑/๒๕๖๗

๒.บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ

แบบ ผ.๓.๐๒

จำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ แก้ไข ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗
เทศบาลตำบลพิมาย

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการท่องเที่ยว ศิลวัฒนธรรมและจารีตประเพณี

๑.๑ กลยุทธ์ การพัฒนาสถานที่หรือแหล่งท่องเที่ยว

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	ผลผลิต ของโครงการ	งบ ประมาณ	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ	๒๕๖๗												ดำเนินการ แล้วเสร็จ
							ก.ค.	ค.พ.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		
เดิม ๑๕ โครงการ																			
๑	โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. และวงทางระบายน้ำ ค.ส.ล. พร้อมบ่อพัก ถนนพืชรัดน้ำ ขอยรั้งน้ำล้น	ดำเนินการ -งานก่อสร้างถนน ค.ส.ล. กว้าง 3.50 เมตร ยาว 38.00 เมตร หน้า 0.15 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 133.00 ตารางเมตร -งานวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาด \varnothing 0.40 เมตร พร้อมบ่อพัก ค.ส.ล. ความยาวรวม 38.00 เมตร	ถนน ค.ส.ล. พร้อมวงทางระบายน้ำ และบ่อพัก ถนนพืชรัดน้ำ ขอยรั้งน้ำล้น	๓๐๐,๐๐๐	ถนนพืชรัดน้ำ เทศบาลตำบลพิมาย	กองช่าง										เมษายน ๒๕๖๗			
๒	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนทุ่งเลนทอง ๒	ดำเนินการ -ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนทุ่งเลนทอง ๒ -งานผิวจราจร ค.ส.ล. กว้าง ๕.๐๐ ม. ระยะทาง ๖๓๐๐ ม. หน้า ๐.๑๕ ม. หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓๑๕.๐๐ ตร.ม. ไหล่ทางข้างละ ๐.๓๐ ม. -งานปรับปรุงยกกระดี่บ่ดินลูกรัง กว้างเฉลี่ย ๕.๐๐ ม. ยาว ๖๓ ม. หน้าเฉลี่ย ๐.๕๐ ม.	ถนน ค.ส.ล. จำนวน ๑ เส้น ณ ถนนทุ่งเลนทอง ๒	๓๕๐,๐๐๐	ถนนทุ่งเลนทอง ๒ เทศบาลตำบลพิมาย	กองช่าง										พฤษภาคม ๒๕๖๗			
๓	โครงการปรับปรุงผิวจราจร โดยการเสริมผิวลาดยางแอสฟัลต์คอนกรีต ถนนเทศบาล ๑ รหัสสายทาง น.ม.ก.๕๖-๐๓๑	ดำเนินการ -ปรับปรุงผิวจราจรโดยการเสริมผิวลาดยางแอสฟัลต์คอนกรีต ขนาดกว้างเฉลี่ย ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑๘๐.๐๐ เมตร หน้า ๐.๐๕ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๙๐๐.๐๐ ตร.ม.	เสริมผิวลาดยางแอสฟัลต์คอนกรีต ถนนเทศบาล ๑	๔๗๕,๐๐๐	ถนนเทศบาล ๑ เทศบาลตำบลพิมาย	กองช่าง										เมษายน ๒๕๖๗			

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	ผลผลิต ของโครงการ	งบประมาณ	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ	๒๕๖๖												ดำเนินการ แล้วเสร็จ
							ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
เดิม ๑๕ โครงการ																			
๔	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กและ ท่อระบายน้ำ ถนนสุริยาอุทัย ๑	ดำเนินการ -ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก และท่อระบายน้ำ ถนน สุริยาอุทัย ๑ -งานผิวจราจร ค.ส.ล. กว้างเฉลี่ย ๒.๕๐ เมตร ๔๕.๕๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม. หรือพื้นที่ ไม่น้อยกว่า ๑๒๗.๕๐ ตร.ม. -งานวางท่อระบายน้ำ ขนาด Ø ๐.๔๐ ม. ยาว ๔๕.๐๐ ม. พร้อมบ่อกัก ค.ส.ล. ๕ บ่อ -งานติดตั้งเสาโคมไฟส่องสว่างพร้อมอุปกรณ์ จำนวน ๒ ต้น	ถนน ค.ส.ล. พร้อมวางท่อ ระบายน้ำ จำนวน ๑ เส้น ณ ถนนสุริยาอุทัย ๑	๒๕๐,๐๐๐	ถนนสุริยาอุทัย ๑ เทศบาลตำบลพินาย	กองช่าง									เมษายน ๒๕๖๗				
๕	โครงการติดตั้ง - ปรับปรุงเครื่องหมายจราจร และสัญญาณไฟจราจร	ดำเนินการ ทดสอบสัญญาณจราจร ในเขต เทศบาลตำบลพินาย	เครื่องหมายจราจร และ สัญญาณไฟจราจร	๔๕๐,๐๐๐	ในเขต เทศบาลตำบลพินาย	กองช่าง									พฤษภาคม ๒๕๖๗				
๖	โครงการปรับปรุง ซ่อมแซมห้องน้ำ ลานแม่พรหมวัด	ดำเนินการปรับปรุงซ่อมแซมห้องน้ำลานแม่พรหมวัด ตามแบบบูรณาการเทศบาลกำหนด	ห้องน้ำลานแม่พรหมวัด สภาพดีพร้อมใช้งาน	๔๕๕,๐๐๐	ห้องน้ำลานแม่พรหมวัด เทศบาลตำบลพินาย	กองช่าง									กรกฎาคม ๒๕๖๗				
๗	โครงการปรับปรุงทางเท้า ค.ส.ล. ถนนอนันทจินดา	ดำเนินการ -ปรับปรุงทางเท้า ค.ส.ล. หนา ๐.๐๗ เมตร พื้นที่ไม่น้อย กว่า ๕๔๖ ตร.ม.	ทางเท้า ค.ส.ล. ถนน อนันทจินดา	๓๓๐,๐๐๐	ถนนอนันทจินดา เทศบาลตำบลพินาย	กองช่าง									พฤษภาคม ๒๕๖๗				
๘	โครงการปรับปรุงผิวจราจร โดยกรม เสริมผิวลาดยางแอสฟัลต์คอนกรีต ถนนสุริยาอุทัย ซอย ๓ (วัดปung) รหัสสายทาง น.ม.ธ.๕๖-๐๕๗	ดำเนินการ -ปรับปรุงผิวจราจรโดยกรมเสริมผิวลาดยางแอสฟัลต์ คอนกรีตขนาดกว้างเฉลี่ย ๓.๕๐ - ๔.๐๐ เมตร ยาว ๓๒๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒๕๐๐ ตร.ม. -งานติดตั้งเสาโคมไฟส่องสว่าง พร้อมอุปกรณ์ จำนวน ๔ ต้น	เสริมผิวลาดยางแอสฟัลต์ คอนกรีต ถนนสุริยาอุทัย ซอย ๓ (วัดปung)	๓๓๐,๐๐๐	ถนนสุริยาอุทัย ซอย ๓ (วัดปung) เทศบาลตำบลพินาย	กองช่าง									เมษายน ๒๕๖๗				

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	ผลผลิต ของโครงการ	งบประมาณ	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ	๒๕๖๖					๒๕๖๗					ดำเนินการ แล้วเสร็จ
							ค.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	
เดิม ๑๕ โครงการ																	
๙	โครงการปรับปรุงผิวจราจร โดยการ เสริมผิวลาดยาง แอสฟัลต์คอนกรีต ถนนบางแพร่ง ซอยป่าสมบูรณ์ รหัสสายทาง น.ม.๕๖-๐๐๘	ดำเนินการ -ปรับปรุงผิวจราจรโดยการเสริมผิวลาดยางแอสฟัลต์ คอนกรีต ขนาดกว้างเฉลี่ย ๖.๓๐ - ๑๑.๐๐ เมตร ยาว ๑๐๕.๕๐ เมตร ทน ๐.๐๕ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๘๑๖ ตร.ม.	เสริมผิวลาดยาง แอสฟัลต์คอนกรีต ถนน บางแพร่ง ซอยป่าสมบูรณ์	๔๐๐,๐๐๐	ถนนบางแพร่ง เทศบาลตำบลพินาย	กองช่าง										พฤษภาคม ๒๕๖๗	
๑๐	โครงการปรับปรุงผิวจราจร โดยการ เสริมผิวลาดยางแอสฟัลต์คอนกรีต ถนนพิบูลรัตน์ ซอยโรงพยาบาล รหัสสายทาง น.ม.๕๖-๐๕๕	ดำเนินการ -ปรับปรุงผิวจราจรโดยการเสริมผิวลาดยางแอสฟัลต์ คอนกรีต ขนาดกว้างเฉลี่ย ๓.๒๐ - ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑๑๗.๐๐ เมตร ทน ๐.๐๕ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๕๑๖ ตร.ม.	เสริมผิวลาดยาง แอสฟัลต์คอนกรีต ถนนพิบูลรัตน์ ซอยโรงพยาบาล	๓๐๐,๐๐๐	ถนนพิบูลรัตน์ เทศบาลตำบลพินาย	กองช่าง										พฤษภาคม ๒๕๖๗	
๑๑	โครงการปรับปรุงผิวจราจร โดยการ เสริมผิวลาดยาง แอสฟัลต์คอนกรีต ถนนยางใหญ่ รหัสสายทาง น.ม.๕๖-๐๑๖	ดำเนินการปรับปรุงผิวจราจรโดยการเสริมผิวลาดยาง แอสฟัลต์คอนกรีต ขนาดกว้างเฉลี่ย ๖.๐๐ - ๑๒.๐๐ เมตร ยาว ๑๖๓.๐๐ เมตร ทน ๐.๐๕ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๑๔๐ ตร.ม.	เสริมผิวลาดยาง แอสฟัลต์คอนกรีต ถนนยางใหญ่	๖๐๐,๐๐๐	ถนนยางใหญ่ เทศบาลตำบลพินาย	กองช่าง										มิถุนายน ๒๕๖๗	
๑๒	โครงการปรับปรุงผิวจราจร โดยการ เสริมผิวลาดยางแอสฟัลต์คอนกรีต ถนนวิสุทธิพรตรัง รหัสสายทาง น.ม.๕๖-๐๓๒	ดำเนินการปรับปรุงผิวจราจร โดยการ เสริมผิวลาดยางแอสฟัลต์คอนกรีต ขนาดกว้างเฉลี่ย ๗.๐๐ เมตร ยาว ๑๗๘.๐๐ เมตร ทน ๐.๐๕ เมตร หรือพื้นที่ ไม่น้อยกว่า ๑,๒๗๗ ตร.ม.	เสริมผิวลาดยาง แอสฟัลต์คอนกรีต ถนน วิสุทธิพรตรัง	๖๐๐,๐๐๐	ถนนวิสุทธิพรตรัง เทศบาลตำบลพินาย	กองช่าง										มิถุนายน ๒๕๖๗	
๑๓	โครงการปรับปรุงผิวจราจร โดยการ เสริมผิวลาดยาง แอสฟัลต์คอนกรีต ถนนสมัญญ์ รหัสสายทาง น.ม.๕๖-๐๑๑	ดำเนินการปรับปรุงผิวจราจร โดยการเสริมผิวลาดยาง แอสฟัลต์คอนกรีต ขนาดกว้างเฉลี่ย ๗.๑๐ เมตร ยาว ๑๕๐.๐๐ เมตร ทน ๐.๐๕ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๙๓๕ ตร.ม.	เสริมผิวลาดยาง แอสฟัลต์คอนกรีต ถนนสมัญญ์	๔๙๐,๐๐๐	ถนนสมัญญ์ เทศบาลตำบลพินาย	กองช่าง										มิถุนายน ๒๕๖๗	

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	ผลผลิต ของโครงการ	งบประมาณ	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ	๒๕๖๖				๒๕๖๗				ดำเนินการ แล้วเสร็จ
							ค.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	
เดิม ๑๕ โครงการ															
๑๔	โครงการปรับปรุงโรงจรร โดยการ เสริมผิวลาดยาง แอสฟัลต์คอนกรีต ถนนอนันตชัย รหัสสายทาง นม.ถ.๔๖-๐๒๐	ดำเนินการ -ปรับปรุงผิวจราจรโดยการเสริมผิวลาดยางแอสฟัลต์ คอนกรีต ขนาดกว้างเฉลี่ย ๑๐.๐๐ เมตร ยาว ๒๒๗.๐๐ เมตร ทนถ ๐.๐๕ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒,๒๕๗ ตร.ม.	เสริมผิวลาดยาง แอสฟัลต์คอนกรีต ถนนอนันตชัย	๑,๑๐๐,๐๐๐	ถนนอนันตชัย เทศบาลตำบลพิมาย	กองช่าง									มิถุนายน ๒๕๖๗
๑๕	โครงการปรับปรุงยกระดับถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก ถนนพิบูลรัตน์ ซอยโรงพยาบาล	ดำเนินการ -งานผิวจราจร ค.ส.ล. กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๗๐.๐๐ เมตร ทนถ ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒๘๐ ตาราง เมตร -งานติดตั้งเสาโคมไฟส่องสว่าง พร้อมอุปกรณ์ จำนวน ๔ ต้น	ยกระดับถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก ถนนพิบูลรัตน์ ซอยโรงพยาบาล	๔๐๐,๐๐๐	ถนนพิบูลรัตน์ ซอยโรงพยาบาล เทศบาลตำบลพิมาย	กองช่าง									มิถุนายน ๒๕๖๗

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาตำบลกาหลงเขียว ศิลปวัฒนธรรมและจารีตประเพณี

๑.๑ กลยุทธ์ การพัฒนาสถานที่หรือแหล่งท่องเที่ยว

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	ผลผลิต ของโครงการ	งบประมาณ	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ	๒๕๖๗										ดำเนินการ แล้วเสร็จ
							ค.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
แก้ไข ๑๕ โครงการ																	
๑	โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. และวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. พร้อมบ่อพัก ถนนพืชรินทร์ซอยร้านเลื้อยพัท	ดำเนินการ -งานก่อสร้างถนน ค.ส.ล. กว้าง 3.50 เมตร ยาว 38.00 เมตร ทน 0.15 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 133.00 ตารางเมตร -งานวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาด Ø 0.40 เมตร พร้อมบ่อพัก ค.ส.ล. ความยาวรวม 38.00 เมตร	ถนน ค.ส.ล. พร้อมวางท่อระบายน้ำ และบ่อพัก ถนนพืชรินทร์ ซอยร้านเลื้อยพัท	๓๐๐,๐๐๐	ถนนพืชรินทร์ เทศบาลตำบลพิมาย	กองช่าง									กันยายน ๒๕๖๗		
๒	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนน พุ่งเลนทอง ๒ รหัสสายทาง นม.ถ.๔๖-๐๔๒	ดำเนินการ -ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนพุ่งเลนทอง ๒ -งานผิวจราจร ค.ส.ล. กว้าง ๕.๐๐ ม. ระยะทาง ๖๓.๐๐ ม. ทน ๐.๑๕ ม. หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓๑๕.๐๐ ตรม. ไฟล์ทางข้างละ ๐.๓๐ ม. -งานปรับปรุงยกระดับดินลูกรัง กว้างเฉลี่ย ๕.๐๐ ม. ยาว ๖๓ ม. ทนเฉลี่ย ๐.๕๐ ม.	ถนน ค.ส.ล. จำนวน ๑ เส้น ณ ถนนพุ่งเลนทอง ๒	๓๕๐,๐๐๐	ถนนพุ่งเลนทอง ๒ เทศบาลตำบลพิมาย	กองช่าง									กันยายน ๒๕๖๗		
๓	โครงการปรับปรุงผิวจราจร โดยการเสริมผิวลาดยางแอสฟัลต์คอนกรีต ถนนเทศบาล ๑ รหัสสายทาง นม.ถ.๔๖-๐๓๑	ดำเนินการ -ปรับปรุงผิวจราจรโดยการเสริมผิวลาดยางแอสฟัลต์คอนกรีต ขนาดกว้างเฉลี่ย ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑๘๐.๐๐ เมตร ทน ๐.๐๕ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๙๐๐.๐๐ ตร.ม.	เสริมผิวลาดยางแอสฟัลต์คอนกรีต ถนนเทศบาล ๑	๕๗๕,๐๐๐	ถนนเทศบาล ๑ เทศบาลตำบลพิมาย	กองช่าง									กันยายน ๒๕๖๗		

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	ผลผลิต ของโครงการ	งบประมาณ	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ	๒๕๖๖					ดำเนินการ แล้วเสร็จ
							พ.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	
แก้ไข ๑๕ โครงการ												
๔	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กและ ท่อระบายน้ำ ถนนสุริยาอุทัย ๑	ดำเนินการ -ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก และท่อระบายน้ำ ถนน สุริยาอุทัย ๑ -งานผิวจราจร ค.ส.ล. กว้างเฉลี่ย ๒.๕๐ ม.ยาว ๔๕.๕๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม. หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๒๗.๕๐ ตร.ม. -งานวางท่อระบายน้ำ ขนาด \varnothing ๐.๔๐ ม. ยาว ๔๕.๐๐ ม. พร้อมบ่อพัก ค.ส.ล. ๕ บ่อ -งานติดตั้งเสาเข็มโผล่ส่องสว่างพร้อมอุปกรณ์จำนวน ๒ ต้น	ถนน ค.ส.ล. พร้อมวางท่อ ระบายน้ำ จำนวน ๑ เส้น ถนนสุริยาอุทัย ๑	๒๕๐,๐๐๐	ถนนสุริยาอุทัย ๑ เทศบาลตำบลพินาย	กองช่าง						กันยายน ๒๕๖๗
๕	โครงการติดตั้ง - ปรับปรุงเครื่องหมายจราจร และสัญญาณไฟจราจร	ดำเนินการ ทดสอบสัญญาณจราจร ในเขต เทศบาลตำบลพินาย	เครื่องหมายจราจร และ สัญญาณไฟจราจร	๔๕๐,๐๐๐	ในเขต เทศบาลตำบลพินาย	กองช่าง						กันยายน ๒๕๖๗
๖	โครงการปรับปรุง ซ่อมแซมห้องน้ำ สถานมรุพรหมทัต	ดำเนินการปรับปรุงซ่อมแซมห้องน้ำสถานมรุพรหมทัต ตามแบบบูรณาการเทศบาลกัทหนต	ห้องน้ำสถานมรุพรหมทัต สภาพดีพร้อมใช้งาน	๕๕๕,๐๐๐	ห้องน้ำสถานมรุพรหมทัต เทศบาลตำบลพินาย	กองช่าง						กันยายน ๒๕๖๗
๗	โครงการปรับปรุงทางเท้า ค.ส.ล. ถนนอนันท์จินดา	ดำเนินการ -ปรับปรุงทางเท้า ค.ส.ล. หนา ๐.๐๗ เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๕๕๖ ตร.ม.	ทางเท้า ค.ส.ล. ถนนอนันท์จินดา	๓๑๐,๐๐๐	ถนนอนันท์จินดา เทศบาลตำบลพินาย	กองช่าง						กันยายน ๒๕๖๗
๘	โครงการปรับปรุงผิวจราจร โดยการ เสริมผิวลาดยางแอสฟัลต์คอนกรีต ถนนสุริยาอุทัย ซอย ๓ (วัดบุ่ง) รหัสสายทาง น.ม.๓.๔๖-๐๕๗	ดำเนินการ -ปรับปรุงผิวจราจรโดยการเสริมผิวลาดยางแอสฟัลต์ คอนกรีตขนาดกว้างเฉลี่ย ๓.๕๐ - ๔.๐๐ เมตร ยาว ๗๒.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒๘๐.๐๐ ตร.ม. -งานติดตั้งเสาเข็มโผล่ส่องสว่าง พร้อมอุปกรณ์ จำนวน ๔ ต้น	เสริมผิวลาดยางแอสฟัลต์ คอนกรีต ถนนสุริยาอุทัย ซอย ๓ (วัดบุ่ง)	๓๓๐,๐๐๐	ถนนสุริยาอุทัย ซอย ๓ (วัดบุ่ง) เทศบาลตำบลพินาย	กองช่าง						กันยายน ๒๕๖๗

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	ผลผลิต ของโครงการ	งบประมาณ	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ	๒๕๖๗						ดำเนินการ แล้วเสร็จ
							ก.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	
แก้ไข ๑๕ โครงการ													
๙	โครงการปรับปรุงโรงจอดรถ โดยการ เสริมผิวลาดยาง แอสฟัลต์คอนกรีต ถนนกว้างเฉลี่ย ๖.๓๐ - ๑๑.๐๐ เมตร ยาว ๑๐๕.๕๐ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๘๑๖ ตร.ม.	ดำเนินการ -ปรับปรุงโรงจอดรถเสริมผิวลาดยางแอสฟัลต์ คอนกรีต ขนาดกว้างเฉลี่ย ๖.๓๐ - ๑๑.๐๐ เมตร ยาว ๑๐๕.๕๐ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๘๑๖ ตร.ม.	เสริมผิวลาดยาง แอสฟัลต์คอนกรีต ถนน ขนาดกว้างเฉลี่ย ๖.๓๐ - ๑๑.๐๐ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๘๑๖ ตร.ม.	๔๐๐,๐๐๐	ถนนพหลโยธิน เทศบาลตำบลพินาย	กองช่าง							กันยายน ๒๕๖๗
๑๐	โครงการปรับปรุงโรงจอดรถ โดยการ เสริมผิวลาดยางแอสฟัลต์คอนกรีต ถนนพหลโยธิน ขอยโรงพยาบาล รพ.สสยทาง น.ม.ถ.๔๖-๐๐๕๙	ดำเนินการ -ปรับปรุงโรงจอดรถเสริมผิวลาดยางแอสฟัลต์ คอนกรีต ขนาดกว้างเฉลี่ย ๓.๒๐ - ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑๑๗.๐๐ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๕๑๖ ตร.ม.	เสริมผิวลาดยาง แอสฟัลต์คอนกรีต ถนนพหลโยธิน ขอยโรงพยาบาล	๓๐๐,๐๐๐	ถนนพหลโยธิน เทศบาลตำบลพินาย	กองช่าง							กันยายน ๒๕๖๗
๑๑	โครงการปรับปรุงโรงจอดรถ โดยการ เสริมผิวลาดยาง แอสฟัลต์คอนกรีต ถนนขนาดใหญ่ รหัสสายทาง น.ม.ถ.๔๖-๐๑๖	ดำเนินการปรับปรุงผิวจราจรโดยการเสริมผิวลาดยาง แอสฟัลต์คอนกรีต ขนาดกว้างเฉลี่ย ๖.๐๐ - ๑๒.๐๐ เมตร ยาว ๑๖๓.๐๐ เมตร หน้า ๐.๐๕ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๑๔๐ ตร.ม.	เสริมผิวลาดยาง แอสฟัลต์คอนกรีต ถนนขนาดใหญ่	๖๐๐,๐๐๐	ถนนยางใหญ่ เทศบาลตำบลพินาย	กองช่าง							กันยายน ๒๕๖๗
๑๒	โครงการปรับปรุงโรงจอดรถ โดยการ เสริมผิวลาดยางแอสฟัลต์คอนกรีต ถนนวิสุทธิพรตราชัง รหัสสายทาง น.ม.ถ.๔๖-๐๓๒	ดำเนินการปรับปรุงผิวจราจร โดยการ เสริมผิวลาดยางแอสฟัลต์คอนกรีต ขนาดกว้างเฉลี่ย ๗.๐๐ เมตร ยาว ๑๗๘.๐๐ เมตร หน้า ๐.๐๕ เมตร หรือพื้นที่ไม่ น้อยกว่า ๑,๒๗๗ ตร.ม.	เสริมผิวลาดยาง แอสฟัลต์คอนกรีต ถนน วิสุทธิพรตราชัง	๖๐๐,๐๐๐	ถนนวิสุทธิพรตราชัง เทศบาลตำบลพินาย	กองช่าง							กันยายน ๒๕๖๗
๑๓	โครงการปรับปรุงโรงจอดรถ โดยการ เสริมผิวลาดยาง แอสฟัลต์คอนกรีต ถนนสมัยบุรี รหัสสายทาง น.ม.ถ.๔๖-๐๑๑	ดำเนินการปรับปรุงผิวจราจร โดยการเสริมผิวลาดยาง แอสฟัลต์คอนกรีต ขนาดกว้างเฉลี่ย ๗.๑๐ เมตร ยาว ๑๔๐.๐๐ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๘๙๔ ตร.ม.	เสริมผิวลาดยาง แอสฟัลต์คอนกรีต ถนนสมัยบุรี	๔๙๐,๐๐๐	ถนนสมัยบุรี เทศบาลตำบลพินาย	กองช่าง							กันยายน ๒๕๖๗

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	ผลผลิต ของโครงการ	งบประมาณ	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ	๒๕๖๗						ดำเนินการ แล้วเสร็จ
							ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	
แก้ไข ๑๕ โครงการ													
๑๕	โครงการปรับปรุงผิวจราจร โดยการ เสริมผิวลาดยาง แอสฟัลต์คอนกรีต ถนนอนันต์ชัย รหัสสายทาง มม.๔๖-๐๒๐	ดำเนินการ -ปรับปรุงผิวจราจรโดยการเสริมผิวลาดยางแอสฟัลต์ คอนกรีต ขนาดกว้างเฉลี่ย ๑๐.๐๐ เมตร ยาว ๒๒๗.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒,๒๕๗ ตร.ม.	เสริมผิวลาดยาง แอสฟัลต์คอนกรีต ถนนอนันต์ชัย	๑,๑๐๐,๐๐๐	ถนนอนันต์ชัย เทศบาลตำบลพิมาย	กองช่าง							กันยายน ๒๕๖๗
๑๕	โครงการปรับปรุงกระดุมถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก ถนนพืชรัตน์ ซอยโรงพยาบาล	ดำเนินการ -งานผิวจราจร ค.ส.ล. กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๗๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒๘๐ ตารางเมตร -งานติดตั้งเสาโคมไฟส่องสว่าง พร้อมอุปกรณ์ จำนวน ๔ ต้น	ยกระดับถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก ถนนพืชรัตน์ ซอยโรงพยาบาล	๕๐๐,๐๐๐	ถนนพืชรัตน์ ซอยโรงพยาบาล เทศบาลตำบลพิมาย	กองช่าง							กันยายน ๒๕๖๗

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการท่องเที่ยว ศิลปวัฒนธรรมและจารีตประเพณี
 ๑.๔ กลยุทธ์ การอนุรักษ์ขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรมและภูมิปัญญาของท้องถิ่น
 (๑) แผนงานการศาสนาและวัฒนธรรม

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียด โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิต ของโครงการ	งบ ประมาณ	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ	๒๕๖๗							ดำเนินการ แล้วเสร็จ
							๒๕๖๖	๒๕๖๗	๒๕๖๘	๒๕๖๙	๒๕๗๐	๒๕๗๑	๒๕๗๒	
เดิม														
๓	โครงการสร้างจิตสำนึก ในการร่วมอนุรักษ์ โบราณสถาน	-จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ จัดนิทรรศการเผยแพร่ และ กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการอนุรักษ์โบราณสถาน	กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการ อนุรักษ์โบราณสถาน	๕๐,๐๐๐	ในเขตเทศบาล ตำบลพินาย	กองการศึกษา								มิถุนายน ๒๕๖๗
แก้ไข														
๓	โครงการสร้างจิตสำนึก ในการร่วมอนุรักษ์ โบราณสถาน	-จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ จัดนิทรรศการเผยแพร่ และ กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการอนุรักษ์โบราณสถาน	กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการ อนุรักษ์โบราณสถาน	๕๐,๐๐๐	ในเขตเทศบาล ตำบลพินาย	กองการศึกษา								กันยายน ๒๕๖๗

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชน

๒.๑ กลยุทธ์ การพัฒนาสินค้าและบริการ

(๑) แผนงานการพาณิชย์

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียด โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิต ของโครงการ	งบประมาณ	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ	๒๕๖๖				๒๕๖๗				ดำเนินการ แล้วเสร็จ
							ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	
เดิม															
๑	โครงการสัปดาห์ปลอดโรค คนปลอดภัย	- จัดกิจกรรมฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในสุนัขและแมว - จัดกิจกรรมฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในสุนัขและแมว	ฉีดวัคซีนป้องกันโรค พิษสุนัขบ้าในสุนัขและแมว	๕๐,๐๐๐	เขตเทศบาล ตำบลพิมาย	กองสาธารณสุขฯ									พฤษภาคม ๒๕๖๗
แก้ไข															
๑	โครงการสัปดาห์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า	- จัดกิจกรรมฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในสุนัขและแมว - จัดกิจกรรมทำหมันสุนัข และแมว	ฉีดวัคซีนป้องกันโรค พิษสุนัขบ้า และทำหมัน สุนัขและแมว	๗๐,๐๐๐											มิถุนายน ๒๕๖๗

(๒) แผนงานสาธารณสุข

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียด โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ	๒๕๖๖				๒๕๖๗				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.		มิ.ย.
เดิม															
๑	โครงการส่งเสริมสุขภาพและพัฒนา คุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ	- จัดฝึกอบรม/ศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ	๓๕๐,๐๐๐	โมเดิร์น เทศบาลตำบลพิมาย	งานส่งเสริมสุขภาพ กองสาธารณสุขฯ										มิถุนายน ๒๕๖๗
๒	โครงการวิทยาลัวยิวหวาน พัฒนาคุณภาพชีวิต ผู้สูงอายุ	- จัดฝึกอบรม/และจัดกิจกรรมต่าง ๆ เช่น กิจกรรมส่งเสริม สุขภาพกาย/สุขภาพจิตผู้สูงอายุ	๑๐๐,๐๐๐	โมเดิร์น เทศบาลตำบลพิมาย	งานส่งเสริมสุขภาพ กองสาธารณสุขฯ										พฤษภาคม ๒๕๖๗
แก้ไข															
๑	โครงการส่งเสริมสุขภาพและพัฒนา คุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ	- จัดฝึกอบรม/ศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ	๓๕๐,๐๐๐	โมเดิร์น เทศบาลตำบลพิมาย	งานส่งเสริมสุขภาพ กองสาธารณสุขฯ										เมษายน ๒๕๖๗
๒	โครงการวิทยาลัวยิวหวาน พัฒนาคุณภาพชีวิต ผู้สูงอายุ	- จัดฝึกอบรม/และจัดกิจกรรมต่าง ๆ เช่น กิจกรรมส่งเสริม สุขภาพกาย/สุขภาพจิตผู้สูงอายุ	๑๐๐,๐๐๐	โมเดิร์น เทศบาลตำบลพิมาย	งานส่งเสริมสุขภาพ กองสาธารณสุขฯ										กันยายน ๒๕๖๗

๓.๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาทางด้านส่งเสริมค่านิยมหลักของชาติและการมีส่วนร่วม

๓.๑.๑ กลยุทธ์ การพัฒนาสถานที่หรือแหล่งท่องเที่ยว

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียด โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิต ของโครงการ	งบ ประมาณ	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ	๒๕๖๖					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
							๑.๑	๑.๒	๑.๓	๑.๔	๑.๕		
๑	โครงการปรับปรุง อาคารสำนักงานเทศบาล	ดำเนินการ ปรับปรุงอาคารสำนักงานเทศบาล โดยดำเนินการ งานผ่านพาดาน งานประตู่-หน้าต่าง งานไฟฟ้าและ สื่อสาร งานครุภัณฑ์ติดตั้งเครื่องปรับอากาศ งานติดตั้งพัด ลมแบบโครงตีผนัง งานติดตั้งพัดลมดูดอากาศตีผนัง งาน ม่านม้วน	อาคารสำนักงานเทศบาล ได้รับการปรับปรุง	๓๑๒,๐๐๐	สำนักงานเทศบาล ตำบลทิมาย	กองช่าง							พฤษภาคม ๒๕๖๗
เดิม													
๑	โครงการปรับปรุง อาคารสำนักงานเทศบาล	ดำเนินการ ปรับปรุงอาคารสำนักงานเทศบาล โดยดำเนินการ งานผ่านพาดาน งานประตู่-หน้าต่าง งานไฟฟ้าและ สื่อสาร งานครุภัณฑ์ติดตั้งเครื่องปรับอากาศ งานติดตั้งพัด ลมแบบโครงตีผนัง งานติดตั้งพัดลมดูดอากาศตีผนัง งาน ม่านม้วน	อาคารสำนักงานเทศบาล ได้รับการปรับปรุง	๓๑๒,๐๐๐	สำนักงานเทศบาล ตำบลทิมาย	กองช่าง							กันยายน ๒๕๖๗
แก้ไข													

๓.๓ กลยุทธ์ การส่งเสริมค่านิยมหลักของชาติ

(๑) แผนงานบริหารงานทั่วไป

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียด โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิต ของโครงการ	งบ ประมาณ	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ	๒๕๖๗					ดำเนินการ แล้วเสร็จ
							ค.ค.พ.ย.	ค.ค.ม.ค.	ค.ค.พ.ค.	ค.ค.เม.ย.	ค.ค.พ.ค.	
เดิม												
๒	โครงการอบรมและดูงานคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล	-อบรมและดูงานคณะผู้บริหารและสมาชิกสภาเทศบาล ตำบลพินาย	คณะผู้บริหาร และ สมาชิกสภาเทศบาล อบรมศึกษาดูงาน	๒๐๐,๐๐๐	เทศบาลตำบล พินาย/ศึกษาดูงาน นอกพื้นที่	สำนักปลัดเทศบาล						พฤษภาคม ๒๕๖๗
๓	โครงการป้องกันและปราบปรามการทุจริต	-จัดฝึกอบรมประชุมสัมมนา	คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานเทศบาล	๒๐,๐๐๐	ในเขตเทศบาล ตำบลพินาย	สำนักปลัดเทศบาล						กันยายน ๒๕๖๗
๗	โครงการพัฒนาบุคลากรในสังกัด ด้านคุณธรรม และจริยธรรม	-ฝึกอบรมสัมมนาบุคลากรในสังกัดเทศบาลพินาย ด้านคุณธรรมและจริยธรรม	บุคลากรในสังกัดเทศบาล ตำบลพินาย	๓๐,๐๐๐	ในเขตเทศบาล ตำบลพินาย/หรือ นอกพื้นที่	สำนักปลัดเทศบาล						มีนาคม ๒๕๖๗
แก้ไข												
๒	โครงการอบรมและดูงานคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล	-อบรมและดูงานคณะผู้บริหารและสมาชิกสภาเทศบาล ตำบลพินาย	คณะผู้บริหาร และ สมาชิกสภาเทศบาล อบรมศึกษาดูงาน	๒๐๐,๐๐๐	เทศบาลตำบล พินาย/ศึกษาดูงาน นอกพื้นที่	สำนักปลัดเทศบาล						กันยายน ๒๕๖๗
๓	โครงการป้องกันและปราบปรามการทุจริต	-จัดฝึกอบรมประชุมสัมมนา	คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานเทศบาล	๒๐,๐๐๐	ในเขตเทศบาล ตำบลพินาย	สำนักปลัดเทศบาล						กันยายน ๒๕๖๗
๗	โครงการพัฒนาบุคลากรในสังกัด ด้านคุณธรรม และจริยธรรม	-ฝึกอบรมสัมมนาบุคลากรในสังกัดเทศบาลพินาย ด้านคุณธรรมและจริยธรรม	บุคลากรในสังกัดเทศบาล ตำบลพินาย	๓๐,๐๐๐	ในเขตเทศบาล ตำบลพินาย/หรือ นอกพื้นที่	สำนักปลัดเทศบาล						กันยายน ๒๕๖๗

๓.๕ กลยุทธ์ การรักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อยของท้องถิ่น

(๑) แผนงานการรักษาสภาพภายใน

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียด โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิต ของโครงการ	งบประมาณ	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ	๒๕๖๗				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
							ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.		
เติม												
๒	โครงการอบรมป้องกันจมน้ำ ในเด็กอายุต่ำกว่า ๑๕ ปี	-จัดฝึกอบรมป้องกันจมน้ำในเด็กอายุต่ำกว่า ๑๕ ปี	ฝึกอบรมป้องกันจมน้ำ ให้กับเด็กอายุต่ำกว่า ๑๕ ปี	๑๐,๐๐๐	เขตเทศบาล ตำบลพินาย	งานป้องกัน สำนักปลัดเทศบาล						กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗
แก้ไข												
๒	โครงการอบรมป้องกันจมน้ำ ในเด็กอายุต่ำกว่า ๑๕ ปี	-จัดฝึกอบรมป้องกันจมน้ำในเด็กอายุต่ำกว่า ๑๕ ปี	ฝึกอบรมป้องกันจมน้ำ ให้กับเด็กอายุต่ำกว่า ๑๕ ปี	๑๐,๐๐๐	เขตเทศบาล ตำบลพินาย	งานป้องกัน สำนักปลัดเทศบาล						กันยายน ๒๕๖๗

ภาคผนวก



ประกาศเทศบาลตำบลพิมาย
เรื่อง ประกาศใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗
เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗
เทศบาลตำบลพิมาย อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา

ด้วยเทศบาลตำบลพิมาย อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา ได้จัดทำแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗ ซึ่งเป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๑

เพื่อถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๑ หมวด ๕ ข้อ ๒๖ จึงประกาศใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗ เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารงาน และควบคุมการดำเนินงานให้เป็นไปอย่างเหมาะสมและเป็นเครื่องมือในการติดตามและประเมินผลการดำเนินงาน เทศบาลตำบลพิมาย

จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

(นางสาวกรรณิการ์ พัฒนพิระเดช)
นายกเทศมนตรีตำบลพิมาย



ประกาศเทศบาลตำบลพิมาย
เรื่อง ประกาศใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗
แก้ไข ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗
เทศบาลตำบลพิมาย อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา

ด้วยเทศบาลตำบลพิมาย อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา ได้จัดทำแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ แก้ไข ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗ ซึ่งเป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๑

เพื่อถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๑ หมวด ๕ ข้อ ๒๖ จึงประกาศใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ แก้ไข ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗ เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารงานและควบคุมการดำเนินงานให้เป็นไปอย่างเหมาะสมและเป็นเครื่องมือในการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานเทศบาลตำบลพิมาย

จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

(นางสาวกรรณิการ์ พัฒนพีระเดช)
นายกเทศมนตรีตำบลพิมาย



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ งานยุทธศาสตร์และงบประมาณ สำนักปลัดเทศบาล เทศบาลตำบลพิมาย

ที่ นม ๕๖๑๐๑/๒๒๓

วันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๗

เรื่อง ขออนุมัติเพิ่มเติม/แก้ไขแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลพิมาย ผ่านปลัดเทศบาล หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล

เรื่องเดิม

เทศบาลตำบลพิมาย ประกาศใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๑

ข้อเท็จจริง

เนื่องจาก มีโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่นฯ ตั้งจ่ายรายการใหม่ ยังไม่ได้บรรจุในแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ จึงเห็นควร เพิ่มเติมแผนการดำเนินงาน และเนื่องจากมีโครงการที่ยังไม่ได้ดำเนินการ และคาดว่าจะดำเนินการไม่ทันภายในห้วงเวลาที่กำหนดในแผนการดำเนินงาน จึงเห็นควร แก้ไขแผนการดำเนินงาน

ข้อระเบียบ/กฎหมาย

๑. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๑ ข้อ ๒๗ แผนการดำเนินงานให้จัดทำให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม งบประมาณจากเงินสะสม หรือได้รับแจ้งแผนงานและโครงการจากหน่วยราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่น ๆ ที่ต้องดำเนินการในพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในปีงบประมาณนั้น การขยายเวลาการจัดทำและการแก้ไขแผนการดำเนินงานเป็นอำนาจของผู้บริหารท้องถิ่น

๒. แนวทางปฏิบัติการใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อจัดทำบริการสาธารณะหรือกิจกรรมสาธารณะ ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว๖๐๘๖ ลงวันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๕ เรื่องซักซ้อมแนวทางปฏิบัติการใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อจัดทำบริการสาธารณะหรือกิจกรรมสาธารณะ ข้อ ๑๐.๑.๒ “การจัดทำแผนการดำเนินงาน” (๒) การเพิ่มเติมแผนการดำเนินงานและการแก้ไขแผนการดำเนินงานเป็นอำนาจของผู้บริหารท้องถิ่น ไม่ต้องจัดทำเป็นขั้นตอนการดำเนินการ ข้อ ๑๐.๓.๑ การจัดทำแผนการดำเนินงานเพิ่มเติมเป็นอำนาจของผู้บริหารท้องถิ่น และตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว ๓๘๖๗ ลงวันที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๖๔ ได้กำหนดว่า “๔ การจัดทำแผนการดำเนินงานเพิ่มเติมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้เป็นอำนาจของผู้บริหารท้องถิ่น” และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว ๖๓๓๒ ลงวันที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ ได้กำหนดว่า “๑. การจัดทำแผนการดำเนินงานเพิ่มเติมให้เป็นอำนาจของผู้บริหารท้องถิ่น...”

/ข้อพิจารณา...

เรื่อง ขออนุมัติเพิ่มเติม/แก้ไขแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ลงวันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๗

ข้อพิจารณา

เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ และปฏิบัติตามระเบียบฯ หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง เห็นควรจัดทำ

๑. แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗

๒. แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ แก้ไข ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาหากเห็นชอบโปรดลงนามในประกาศ และหนังสือแจ้งประกาศ
ใช้แผนการดำเนินงาน ที่นำเรียนมาพร้อมนี้

(นางพuthชาติ เหล่าปิ่นรัตนา)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

เรียน ปลัดเทศบาลตำบลพิมาย

- เพื่อโปรดพิจารณา

(นางสาวกาญจนพร มีศิลป์)
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ รักษาการแทน
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล
๑๑ มี.ค. ๒๕๖๗

เรียน นายกเทศมนตรี

- เพื่อโปรดพิจารณา

(นายปรีชกร จรนิเทศ)
รองปลัดเทศบาล รักษาการแทน
ปลัดเทศบาลตำบลพิมาย

๑๑ มี.ค. ๒๕๖๗

ดำเนินการตามระเบียบ

นางสาวกรณิการ์ พัฒนพิระเดช
นายกเทศมนตรีตำบลพิมาย

๑๑ มี.ค. ๒๕๖๗